



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๐๐๓๒.๐๐๑.๑๔/๗๔๒๐

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตในองค์กร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศเรื่องเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมสร้างสังคมกระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต ร่วมประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมในการบริหารงาน ๖ ประการอันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) ดังวิสัยทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” และกำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่เจตจำนงสุจริตและสั่งการหรืออนุมัติให้นำประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารไปเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง ขออนุมัติประกาศ เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร

ทองพรรณ ภัคคี

(นางทองพรรณ ภัคคี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ/เห็นชอบ

(นายประจักษ์ สีลาชาติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตในองค์กร  
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

\*\*\*\*\*

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า เราจะยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ โดยตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลัง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ มีวิธีการทำงานที่ชัดเจน เปิดเผยข้อมูลได้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มารับบริการ ด้วยความมีน้ำใจ เสมอภาค รวดเร็ว เอื้อเฟื้อและเมตตา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นในผลสำเร็จของงาน โดยใช้ทรัพยากรของราชการอย่างคุ้มค่า มีการประเมินตามตัวชี้วัด รักษาชื่อเสียงของหน่วยงาน โดยไม่กระทำการใดๆที่เป็นการเสื่อมเสียแก่หน่วยงานและเกียรติของคน รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายประจักษ์ สีลาชาติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ